

Số: /SYT-NV

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

V/v Báo cáo phản hồi ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2023 về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh.

Sở Y tế báo cáo phản hồi nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, cụ thể như sau:

Nội dung: *Cử tri huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng và thành phố Đồng Xoài tiếp tục kiến nghị: Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; tình trạng người dân đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế nhưng không có thuốc, vật tư y tế phục vụ điều trị, phải thực hiện chuyển tuyến điều trị ... trong khi đó, người dân nếu đi khám hoặc điều trị bằng hình thức “khám dịch vụ” thì được giải quyết sớm và nhanh chóng. Đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp chấm dứt tình trạng trên.*

Về nội dung trên, Sở Y tế báo cáo kết quả xử lý như sau:

**Nội dung 1:** Hiện nay các gói thầu tập trung của Sở Y tế đã có kết quả (gói VTYT có kết quả ngày 22/12/2023, gói thuốc Generic có kết quả ngày 23/01/2024), các đơn vị đã và đang tiến hành mua sắm. Dự kiến có đầy đủ thuốc, VTYT phục vụ khám chữa bệnh trước tết Nguyên đán.

Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát tiến độ mua sắm thuốc, VTYT sau khi có kết quả đấu thầu của Sở Y tế, kịp thời báo cáo khá khẩn vướng mắc (nếu có) để Sở Y tế kịp thời xử lý. Đến nay, các đơn vị phản hồi thông tin về kết quả mua sắm thuốc, VTYT cụ thể như sau:

- TTYT thành phố Đồng Xoài: Đến 30/01/2024, đơn vị đã nhập được 44 mặt hàng của 14 Công ty đáp ứng được 70-80% nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Riêng thuốc, dịch truyền, vật tư y tế phục vụ công tác sơ cấp cứu và điều trị nội trú đã có đầy đủ theo yêu cầu.

- TTYT huyện Bù Đăng: Đã đặt toàn bộ các loại thuốc, VTYT trúng thầu. Các công ty đã cung ứng 45/276 loại thuốc trúng thầu, 32/57 VTYT trúng thầu.

- TTYT huyện Đồng Phú: TTYT huyện Đồng Phú trong thời điểm đến tháng 10/2023 vẫn đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ. Trong quá trình thực hiện các gói

thầu dưới 200 triệu gồm: 02 gói thầu generic, 01 gói thuốc YHCT, 01 gói hóa chất đang thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, TTYT huyện tạm thời cung ứng đủ các loại thuốc thiết yếu trong điều trị cho bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT.

- TTYT huyện Phú Riềng: TTYT không thực hiện chức năng khám chữa bệnh. Hoạt động khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế các xã hiện nay đều do Trungtạm Y tế thị xã Phước Long hỗ trợ và cung ứng thuốc theo quy định.

**Nội dung 2:** Theo quy định tại Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì : *“Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.*

*Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”.*

Như vậy đối với một số trường hợp bệnh cơ sở KCB sẽ phải thực hiện chuyển tuyến đối với người bệnh, và bệnh nhân có thẻ BHYT thì phải thực hiện đúng theo quy định nêu trên. Riêng đối với bệnh nhân thực hiện khám dịch vụ không sử dụng thẻ BHYT thì không phải thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP .

Sở Y tế đã có Văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát, chấn chỉnh, cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám, điều trị, chuyển tuyến đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy định.

*Cử tri Nguyễn Thị Thúy An, ấp Bù Nôm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh kiến nghị: Theo bà được biết, người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau: Một đơn vị máu thể tích 250ml tương ứng 100.000 đồng; một đơn vị máu thể tích 350ml tương ứng 150.000 đồng; một đơn vị máu thể tích 450ml tương ứng 180.000 đồng. Tuy nhiên trong đợt hiến máu tình nguyện vừa qua, phần quà cho người tham gia hiến máu rất ít, chưa tương xứng với số tiền hỗ trợ theo quy định gây bức xúc cho người tham gia hiến máu. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, trả lời cụ thể*

Về nội dung trên không thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế đã có Công văn số 599/SYT – NV ngày 01/02/2024 gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh rà soát, trả lời. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có Công văn số 10/CV – CTĐ ngày 01/02/2024 về việc trả lời kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

Thực hiện Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế về Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Theo đó Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện chế độ đối với người hiến máu tình nguyện gồm có: Quà cho người HMTN (1 đơn vị máu thể tích 350ml): 150.000đ và quà ăn uống tại chỗ: 30.000đ/người hiến máu. Tổng phần quà trị giá: 180.000đ. Phần quà bồi dưỡng cho người tham gia hiến máu tình nguyện trong những năm qua do **Bệnh viện Chợ Rẫy cấp** được cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người dân tham gia hiến máu trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiếp nhận rất hài lòng.

Từ ngày 31/8/2023 đến nay phần quà bồi dưỡng cho người hiến máu do Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy cấp có sự thay đổi nên một số người dân chưa hài lòng, đã có ý kiến và từ chối không nhận quà tại điểm hiến máu và sau đó đơn vị tổ chức hiến máu ( Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Ninh) và Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Ninh đã có báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh.

Ngày 05/9/2023 Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã có Công văn số 46/BCĐ gửi Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy về việc kiến nghị quà bồi dưỡng cho người hiến máu tình nguyện và ngày 08/9/2023 Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã nhận được ý kiến phản hồi tại Công văn số 2624 /BVCRTTTM của Bệnh viện Chợ Rẫy, cụ thể như sau:

1. Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy đã thực hiện việc tiếp nhận máu đảm bảo tuân theo quy trình chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BYT và thanh toán đầy đủ các chế độ bồi dưỡng dành cho người hiến máu và đơn vị tổ chức hiến máu theo Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế về Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Để đảm bảo chế độ bồi dưỡng theo đúng tinh thần Thông tư 17, Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “cung cấp các mặt hàng ăn uống tại chỗ và quà tặng cho người hiến máu tình nguyện sử dụng trong năm 2022 – 2023 dưới hình thức đấu thầu rộng rãi công khai qua mạng”. Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phân công khoa dinh dưỡng xây dựng thông số kỹ thuật quà tặng dựa vào nhu cầu dinh dưỡng của người hiến máu trên cơ sở khoa học

2. Kết quả đấu thầu rộng rãi qua mạng đã lựa chọn được nhà cung cấp, đảm bảo đúng quy định theo Luật đấu thầu 43. Danh mục quà tặng cho người hiến máu của nhà cung cấp tuân thủ Thông tư 17 và đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu

(Gửi kèm Công văn số 10/CV – CTĐ ngày 01/02/2024 của Hội Chữ Thập đỏ và Công văn số 2624 /BVCRTTTM ngày 08/9/2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy và Danh mục quà tặng kèm theo).

Trên đây là nội dung phản hồi ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Các PGĐ SYT;
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu: VT, NV(Cúc)

**GIÁM ĐỐC**